



มหัศจรรย์ อินเดียน

อัฐวิनाยัก

ไหว้พระ-พิชเนศ 8 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ

THAI ม.ค. - มี.ค. 63 6 วัน 4 คืน



ขอพรพระพิฆเนศ

อย่างไรให้สมปรารถนา

BT-BOM01 TG



องค์ศรีสิทธิวินายัก

ทำให้ท่านประสบความสำเร็จ
ในเรื่องงานราบรื่นทุกประการ

📍 วัดศรีสิทธิวินายัก
เมืองสีกัน



องค์ศรีบัลลาลศวา

ทำให้ท่านได้รับพรทุก ๆ อย่าง
ที่ขอจากองค์พระพิฆเนศ

📍 วัดศรีบัลลาลศวา
เมืองปาลี



องค์ศรีวรัถวินายัก

ทำให้ท่านจะไม่หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ
ทั้งปวงและทำให้สุขภาพแข็งแรง

📍 วัดศรีวรัถวินายัก
เมืองมาฮัก



องค์ศรีวิฆเนศวา

ผู้จัดอุปสรรคและอินทราย
ทำงานได้สำเร็จราบรื่น ให้อุปสรรค

📍 วัดศรีวิฆเนศวา
เมืองอ้อซาร์



องค์ศรีคีรีจิตมา

ทำให้ท่านขอบุตรได้
และจะได้บุตรที่ดีมีปัญญาหลักแหลม

📍 วัดศรีคีรีจิตมา
เมืองเลนฮาดรี



องค์ศรีมหาคณปติ

ทำให้มีอำนาจยิ่งใหญ่

📍 วัดศรีมหาคณปติ
เมืองรันธันทาวนี



องค์ศรีจินดามณี

ทำให้ท่านสมหวังดังใต้อิฐฐาน
ห่อลูกแก้วจินดามณี

📍 วัดศรีจินดามณี
เมืองเธอร์



องค์ศรีโมเรศวา

ทำให้ท่านชีวิตปราศจาก
อุปสรรคและอินทรายใดๆทั้งปวง

📍 วัดศรีโมเรศวา
เมืองโมเรทาวนี

ขอให้ท่านสมหวังดังปรารถนา ทุกประการ

โปรแกรมการเดินทาง 6 วัน 4 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทย



BKK	→	BOM
เที่ยวบิน	ออก	ถึง
TG317	18.55	22.00

BOM	→	BKK
เที่ยวบิน	ออก	ถึง
TG318	23.20	05.05

วันแรก กรุงเทพฯ • เมืองมุมไบ 📍(-/-)

16.00 น. พร้อมกันที่ **สนามบินสุวรรณภูมิ** อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย THAI AIRWAY (TG) ประตู 2 โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

18.55 น. ออกเดินทางสู่ **เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย** โดยเที่ยวบินที่ **TG 317**
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) (มีบริการอาหารบนเครื่อง)**



22.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ฉัตรปatee สีวะจี เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (**เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)

ที่พัก **VITS OR MIRADOR HOTEL** หรือเทียบเท่าระดับ 4 * ที่เมืองมุมไบ

วันที่สอง เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบีลาลเอสวา • เมืองมาฮัท • เทวสถานศรีวิรทาวินายัก เมืองปูเน่ 📍(เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า 📍บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ **วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak Temple)** ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ (บอมเบย์) องค์พระพิฆเนศที่นี่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่อื่นตรงที่วงแหวนไปทางขวา ผู้คนที่นับถือพระพิฆเนศทั้งในอินเดียและต่างประเทศ ต่างพากันไปสักการะบูชาและขอพรอย่างไม่ขาดสาย

นำท่านเดินทางสู่**เมืองปาลี (PALI)** อยู่ห่างจากมหัด 60 กิโลเมตร (ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.)

นำท่าน

สักการะแห่งที่ 1 เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีบัลลาเลสวา (Shri Ballaleshwar Pali) โดยสวยาม์ภุมรตองค์นี้หัน

พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และวงแหวนไปทางซ้าย

บริเวณพระเนตร และพระนลาฏ (หน้าผาก) ประดับด้วยเพชร ประทับอยู่บนบัลลังก์ไม้แกะสลัก โดยมี มุสิกะหนูเทวพาหนะของพระองค์ท่าน เหยียบขนมโมทกะอยู่บริเวณด้านหน้าของเทวรูปบริเวณด้านหลังเทวสถานแห่งนี้จะปรากฏ เทวสถานศรีทุนธิ (Shree Dhundi Temple) ที่ประดิษฐานหินพระคณศ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นหินพระคณศเดียวกับที่ถูกนายกัลยัน บิดาของ เด็กหนุ่มบัลลาเขวียงทั้ง



เที่ยง

๑๐)บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

เดินทางถึง**เมืองมหัด** อยู่ห่างจากมุมไบ 170 กิโลเมตร (ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ชม.)

นำท่าน**สักการะแห่งที่ 2 เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรธาวินายัก (Shri Varad Vinayak)** โดยองค์นี้หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และวงแหวนไปทางซ้าย ภายในวิหารที่ประดิษฐานพระวรธาวินายกะแห่งนี้ได้รับแสงสว่างจากตะเกียงน้ำมันที่มีความเชื่อว่าไม่เคยมอดดับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1892 โดยมี ปลายยอดโดมทำด้วย

ทองคำ และเป็นเทวสถานแห่งเดียวที่อนุญาตให้เข้าไปสักการะภายในวิหารได้ ภายนอกวิหารจะปรากฏช้าง
จำนวน 4 เชือก อยู่ทั้ง 4 ด้าน



เย็น **!**บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก **THE PRIDE HOTEL** หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
วันที่ตาม ปูเน่ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวร • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา • รันยันกาวน์ • วัดศรีมหาคณปติ • เทอูร์

!(เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า **!**บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น **เดินทางสู่เมืองโอซาร์** อยู่ห่างจาก ปูเน่ 19 กิโลเมตร (ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชม.) **นำท่านเดินทางสักการะแห่งที่ 3 วัดศรีวิฆเนศวร (Sri
Vighneshwar)** ประดิษฐานอยู่ที่ **โอซาร์** เทวสถานแห่งนี้มีชื่อเสียงมาก
ในเรื่องความมงคลทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมที่เป็นทองคำ
และความมงคลของพวงมาลัยที่ประดับอยู่ที่ตัวเทวาลัย นามขององค์ศรี
วิฆเนศวรมาจากเทวดานานว่า กษัตริย์ อภินันทะประกอบพิธีบูชาขัย
เพื่อจตุมาเป็นอินทรเทพ พระอินทร์ได้ทราบดังนั้นจึงสร้างวิฆนาสูรเพื่อ
ส่งไปทำลายพิธีกรรมของกษัตริย์อภินันทะ แต่อสูรตนนี้กลับทำลายพิธี
ทั้งหมดทำให้ธรรมะเลือนหายไปจากทั้งสามโลก เหล่าฤาษีนักบวชจึงอ้อนวอนต่อ
พระพิฆเนศให้เสด็จมาปราบอสูร พระพิฆเนศใช้อำนาจสยบอำนาจทั้งหมดของอสูรทำให้วิฆนาสูรยอมแพ้และ
ถวายตัวต่อองค์พระพิฆเนศเพื่อให้ไว้ชีวิตตนและขอร้องให้องค์พระพิฆเนศใช้ชื่อของตัวเองร่วมกับพระนาม
ของพระองค์เพื่อล้างบาปและเป็นบุญกุศลแก่อสูร เทวรูปพระพิฆเนศที่นี้จึงถูกขนานนามว่า “ศรีวิฆเนศวร”



หมายถึงผู้จัดอุปสรรคและกัณฑ์ราย จึงเชื่อว่าผู้ที่มาสักการะองค์ศรีวิฆเนศวรก่อนทำการใดๆ จะทำกรนั้นได้สำเร็จราบรื่น ไร้อุปสรรค



เที่ยง ๑๐ บริการอาหารกลางวัน แบบ BOX SET (แซนวิช+ไก่ทอด จำนวน 2 อย่าง)

เดินทางสู่เมืองเลนยาตริ (ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.)

จากนั้น นำท่านเดินทางสักการะแห่งที่ 4 วัดศรีคีรีจัตมา (Sri Girijatmaj) ประดิษฐานอยู่ที่ เลนยาตริ ตั้งอยู่ในถ้ำบนภูเขาริมแม่น้ำกุคตี เมืองเลนยาตริ (Lenyadri) ซึ่งครั้งหนึ่งถ้ำที่ภูเขาแห่งนี้ ได้ขุดเจาะเพื่อเป็นวัดในพระพุทธศาสนา หลังจากพระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อม ศาสนาฮินดูก็รุ่งเรือง และภายในถ้ำแห่งนี้ก็เกิดปาฏิหาริย์ มีพระพิฆเนศเกิดขึ้นมาทำให้ชาวฮินดูขึ้นมาขยาดรามหาเทพ จึงทำให้ถ้ำแห่งนี้กลายเป็นถ้ำของพระพิฆเนศ การสักการะองค์พระพิฆเนศ จะต้องขึ้นบันได 283 ขั้น เทวะตำนานแห่งนี้เล่าว่า พระแม่ปารวตี (พระอุมาเทวี) ต้องการ โอรสมากจึงได้

ทำพิธีปั้นขากพรต (บุญยักวริตะ) ขึ้นเพื่อเป็นการบูชาต่อพระวิษณุเทพ ตามการแนะนำของพระศิวะเป็นเวลาหนึ่งปี ทำให้พระวิษณุโปรดปรานมาก จึงให้พระกฤษณะไปกำเนิดเป็นบุตรของพระแม่อุมาเทวี และสถานที่ที่พระแม่อุมากระทำพิธีก็คือเทวะสถานคีรีจัตมาแห่งนี้เอง จึงเชื่อกันว่า พระพิฆเนศเป็นอวตารปางหนึ่งของพระกฤษณะด้วยการยาดรามายังถ้ำเทวะสถานคีรีจัตมาแห่งนี้ก็เพื่อขอบุตร ซึ่งผลบุญแห่งการยาดรามาสวบุญนี้ จะทำให้ผู้ที่ยังไม่มีบุตรและมาประกอบพิธีขอบุตรที่นี้จะประสบความสำเร็จสมหวังเสมอและ จะได้บุตรที่ดี

เฉลี่ยพลาดและมีปัญหาหลัก แหวมเหมือนดั่งองค์พระคเนศ และที่บริเวณถ้ำแห่งนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเลนยาตรีได้อีกด้วย



มณฑลธรรม
อินเดียม
อักษฏินายก



มณฑลธรรม
อินเดียม
อักษฏินายก

จากนั้น

นำท่านเดินทางสักการะแห่งที่ 5 วัดศรีมหาคงปติ (Sri Mahaganapati) แห่งเมือง รัณยันทวาน์ เทวดานานเล่าว่า ขณะที่

ฤาษีฤคฤตสมาชนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาได้จามออกมาเป็นกุมารน้อย ผิวสีแดง จึงสอนให้กุมารสวดบูชาต่อพระพิฆเนศ กุมารน้อย บำเพ็ญเพียรกว่าห้าพันปีทำให้พระพิฆเนศพอใจเป็นอย่างมากจึง ประทานพรให้ แต่กุมารขอให้ตนเองมีอำนาจเหนือ 3 โลก พระพิฆเนศให้ตามที่ขอโดยการเนรมิตประสาธ 3 หลัง คือประสาธ ทองคำ ประสาธเงิน และประสาธโลหะให้ และตรัสว่า “ต่อไปนามของเจ้าคือ ศรีปุระ และวันใดที่เจ้าชั่วร้าย ประสาธเหล่านี้จะถูกทำลายและเจ้าจะถูกทำลายเสวยศรดอกเดียวของพระศิวะ บิดาแห่งข้า”

ต่อมาตรีปุระถ้ำพองตนรุกรานทั้ง 3 โลก องค์พระศิวะจึงเสด็จมาปราบ และหลังจาก

บวงสรวงต่อพระพิฆเนศแล้วพระศิวะก็ปราบตรีปุระได้สำเร็จ จึงเชื่อว่าเทวดานแห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระศิวะ บวงสรวงต่อพระพิฆเนศ การสักการะองค์ศรีมหาคงปติจะทำให้มีอำนาจยิ่งใหญ่ สามารถพิชิตมารร้ายและอุปสรรคทั้งหลายได้สำเร็จ ผู้ที่มาสักการะองค์ "ศรีมหาคงปติ" ที่นี่จะได้รับความสำเร็จสปรารถนา



มณฑลธรรม
อินเดียม
อักษฏินายก



จากนั้น

นำท่านเดินทางสักการะแห่งที่ 6 เทวสถานศรีจินตามณี (Shri Chintamani) ตั้งอยู่ที่ เทอร์ ห่างจากเมืองปูเน่ ประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในเทวสถานในกลุ่มอัญญาณิกกะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง เทวดานานจาก มุทคลปุราณะเล่าว่า กษัตริย์อภิจิต และ พระนางกุนวตี ทรงมีพระโอรสชื่อ คณราช ได้บำเพ็ญเพียรต่อองค์พระ ศิวะจนได้รับพรให้มีอำนาจเป็นใหญ่ในโลกทั้งสาม วันหนึ่งคณราชและกองทหารที่ติดตามออกมาล่าสัตว์ได้ ผ่านมาทางอาศรมของ ฤาษীগปิละ (กปิล) จึงได้ขอพักเหนื่อยบริเวณอาศรม พระฤาษีมีความเมตตาให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเชิญราชบุตรและผู้ติดตามกินอาหารที่อาศรม พระฤาษีใช้ แก้วจินตามณี (จินตามณี-แก้วสารพัดนึก) เนรมิตอาหารเลี้ยงคณราชและกองทหารทั้งหมด เมื่อคณราชทราบว่พระฤาษีมีแก้วที่ทรงคุณวิเศษ เกิดความ โลภอยากได้จินตามณีมาก ถึงกับเผลอปากขอเอาคือๆ ฝ่ายพระฤาษีเห็นว่าเป็นของประทานจากองค์พระอินทร์ จึง ปฏิเสธ เมื่อขอไม่ได้คณราชจึงใช้กำลังแย่งชิงจินตามณีมาเป็นของตน อาศรมของพระฤาษีตกอยู่ในความลำบาก เดือดร้อน เพราะขาดแคลนอาหารที่จะนำมาเลี้ยงคนในอาศรม ฤาษีกปิลจึงอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระ คณศ คินนนั้นคณราชฝันไปว่าฤาษีกปิลได้ยกกองกำลังมาเพื่อนำจินตามณีกลับคืน หนึ่งในพลเสนาของพระฤาษี ได้ตัดหัวคณราชด้วย ขวาน รุ่งเช้าจึงจัดแต่งกองกำลังเพื่อไปสังหารฤาษีกปิล พระคณศเสด็จมาช่วยฤาษีกปิล ทำลายกองกำลังของคณราชจนหมดสิ้น คณราชเข้าต่อสู้กับองค์พระคณศ สุดท้ายถูกพระคณศสังหาร มหาราช อภิจิต บิดาของคณราช นำแก้วจินตามณีมาคืนแก่ฤาษีกปิล และขออภัยโทษในสิ่งที่คณราชทำ พระฤาษีอิชฐาน

ให้พระคเณศประทับอยู่ที่นี้ตลอดไป และได้ถวายแก้วจินดามณีนั้นประดับแด่องค์พระคเณศ พระคเณศที่เทวสถานแห่งนี้จึงมีพระนามว่า "ศรีจินดามณี"

ผู้มาสักการะองค์ "พระศรีจินดามณี" จะสมหวัง ดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณี



เย็น **!**บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก **THE PRIDE HOTEL** หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่

วันที่ดี ปูเน่ • โมเรกาวณ์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ • มุมไบ
!(เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า **!**บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมืองโมเรกาวณ์ อยู่ห่างจาก สิทธิเทก (ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.)

จากนั้น นำท่านเดินทางสักการะแห่งที่ 7 เทวสถานศรีมยุเรศวร
(Shri Mayureshwar) ประดิษฐานอยู่ที่ โมเรกาวณ์



(Morgaon) กษัตริย์จักรปาณี และ พระนางอัครา ได้ทำพิธีขอ
บุตรจาก สุริยเทพ เมื่อทรงครรภ์พระนางก็ไม่สามารถทน

ความร้อนแรงที่เกิดจากทารกในครรภ์ได้ จึงขับทารกออกจากครรภ์ และได้นำตัวอ่อนของทารกไปฝากไว้กับพระสมุทร ในทะเล บังเกิดเป็นทารกที่มีกายสีแดง พระโอรสได้รับพระนามว่า สินธุ เพราะถือกำเนิดจากทะเล เมื่อสินธุเติบโตขึ้น บำเพ็ญตบะพร้าสวคมนตรีภาวนาต่อองค์พระสุริยเทพเป็นเวลาถึงสองพันปี จนสุริยเทพพอพระทัย จึงเสด็จมาให้พรสินธุขอพรให้เป็นอมตะ สุริยเทพประทานหม้อน้ำอมฤต โดยบอกว่า ตราบใดที่น้ำอมฤตนี้ยังอยู่ในท้อง ก็จะไม่มีผู้ใดฆ่าสินธุได้ เมื่อได้พรแล้วก็กลับมายังอาณาจักรสืบราชสมบัติต่อจากพระบิดา แต่นิสัยใจคอนั้นครุร้ายเหี้ยมโหดดังอสูร จับเทวดานางฟ้ากักขัง จนบรรดาทวยเทพต้องร่วมกันอ่อนวอนต่อองค์พระคณศิวให้ช่วยเหลือ พระคณศิวทรงประทับมาบนหลังนกยูง ใช้ขวานผ่าท้องสินธุ เอาหม้อน้ำอมฤตออกจากท้อง แล้วสังหารสินธุด้วยการตัดหัว หลังจากที่ถูกหัวของสินธุขาดก็เกิดเป็นสีแดงสดไปทั่วทั้งสวรรค์ บังเกิดเป็นผงเจิมสีแดงสดที่ใช้ในการบูชาเทพเจ้า ผงนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "ผงสินธุ" **ผู้ที่มาสักการะองค์ "พระศรีมยุเรศวร" จะปราศจากอุปสรรคและอันตรายใดๆมาแฉ้วพาน**

เที่ยง

●บริการอาหารกลางวัน แบบ BOX SET (แซนวิช + ไข่ทอด จำนวน 2 อย่าง)

จากนั้น

เดินทางสู่เมืองสิทธาทก อยู่ห่างจาก เทอร์ 74 กิโลเมตร (ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.)

นำท่าน

เดินทางสักการะแห่งที่ 8 เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ

(Shri Siddhivinayaka) ประดิษฐานอยู่ที่ **สิทธาทก**

ในคณศิว ปราณะ ได้กล่าวถึงตำนานเทวสถานแห่งนี้ว่า ในขณะที่ พระพรหม รังสรรค์โลกและสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่นั้น ครั้งนั้นพระองค์ได้ให้กำเนิดเทวีขึ้น 2 องค์คือ พระนางพุทธิ และ พระนางฤทธิ พระองค์ได้ประทานบุตรทั้ง 2 องค์นี้ให้เป็นชายาแก่ พระคณศิว ในเวลานั้น องค์พระหริวิษณุเทพ (พระนารายณ์) อยู่ในระหว่างบรรทมสินธุ ณ เกษียรสมุทรมูลพระกรรม(หรือขี้หู) ของพระวิษณุ 2 เม็ดได้ไหลออกมาจากพระกรรม กลายเป็นอสูร 2 ตนคือ มารุสูร และ ไกตภสูร พวกอสูรได้ก่อกวนองค์พระพรหมจนต้องเสด็จไปพึ่งพระวิษณุ เมื่อทราบเรื่องราวของอสูรแล้วจึงได้เสด็จไปปราบอสูรทั้งสอง แต่ก็ไม่สามารถกำราบอสูรลงได้ พระองค์จึงเสด็จไปพบองค์ พระคิว เพื่อปรึกษาหนทางที่จะปราบอสูร หลังจากนั้นองค์พระคณศิวปรากฏต่อพระวิษณุและให้พรในการปราบอสูร พระวิษณุเทพจึงสามารถสังหารอสูรทั้งสองลงได้สำเร็จ หลังจากนั้นพระวิษณุจึงสร้างเทวสถานขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อครอบsvmัฆุมุติของพระคณศิว ณ สถานที่แห่งนี้ทำให้พระองค์มีชัยชนะในสงคราม พระคณศิวได้ประทานนามแก่เทวสถานแห่งนี้ว่า **"สิทธิวินายกะ"**



ผู้ใดได้สักการะองค์ "ศรีสิทธิวินายัก" นี้จะประสบความสำเร็จในการทำงานทุกประการ

จากนั้น

เดินทางสู่เมืองมুমไบ

เย็น

●บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก	THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
วันที่ทำ	มุมไบ • ประตูสู่อินเดีย • อนุสรณ์วิกตอเรีย • ตลาดโคลาบา • สนามบิน
เช้า	📍บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางกลับเมือง มุมไบ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชม.)
เที่ยง	📍บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร LING PAVILIONS
จากนั้น	นำท่านสู่ ประตูสู่อินเดีย GATE WAY เป็นอนุสาวรีย์ซุ้มประตูโค้งแบบประตูชัย ที่ตั้งอยู่ในนครมุมไบ ประเทศอินเดีย ประตูสู่อินเดียสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จฯ เยือนนครมุมไบของพระเจ้าจอร์จที่ 5 และ พระนางมาเรียแห่งเท็ค เมื่อปี 1911 ณ บริเวณอะพอลโลบันเดอร์ สถาปัตยกรรมที่ใช้คือแบบอินเดีย-ซาราเซน (Indo-Saracenic) และอนุสาวรีย์สร้างด้วยหินบะซอลต์ ความสูง 26 เมตร (85 ฟุต) ใช้เวลาสร้างสำเร็จในปี 1924 ปัจจุบันใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับพิธีต้อนรับรัฐมนตรีใหม่ของนครมุมไบ และเช่นกัน เป็นทางเข้าประเทศอินเดีย หากเดินทางมาทางมหาสมุทรอินเดีย ประตูสู่อินเดียตั้งอยู่หน้าน้ำที่อะพอลโลบันเดอร์ ในทางทิศใต้ของนครมุมไบ มองออกไปคือทะเลอาหรับบางครั้งเรียกว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งมุมไบ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง



จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรูปที่ Victoria Memorial Facts & History In Hindi (ด้านนอก) อนุสรณ์วิกตอเรียเป็นอาคารหลังคาโดมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งโดดเด่นที่สุดของกัลกัตตา นอกจากนี้จะสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชินีวิกตอเรียแล้ว อาคารหลังนี้ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าถึงการพัฒนาและประวัติศาสตร์ของเมือง

อีกด้วย เลือกชมห้องแกลเลอรี 25 ห้องที่แสดงทั้งศิลปะ ภาพถ่าย รูปปั้น อาวุธ หนังสือหายาก และอื่นๆ อีกมากมาย



จากนั้น นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง **ที่ตลาด COLOBA MARKET** เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมือง ของใช้เครื่องประดับ จำหน่ายของฝาก มีให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อตามอัธยาศัย

เย็น 10 บริการอาหารค่ำ ณ **ร้านอาหารภัตตาคารท้องถิ่น**
21.00 น. ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ **สนามบินมุมไบ ประเทศอินเดีย** เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ **TG 318 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)**



23.20 น. ออกเดินทางจากสนามบิน มุมไบ มุ่งหน้าสู่ ประเทศไทย

วันที่หก **สนามบินสุวรรณภูมิ**  (-/-)

05.05 น. เดินทางถึง **สนามบินสุวรรณภูมิ** กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตาราง ราคา มหัศจรรย์ อัญญาวิญญ์ ไหว้พระพิมเนศ 8 องค์ บินการบินไทย (TG) 6 วัน 4 คืน

เริ่มเดินทาง	กลับจากเดินทาง	จำนวน	ผู้ใหญ่	เด็กมีเตียง	เด็กไม่มีเตียง	พักเดี่ยว
23 ม.ค. 63	28 ม.ค. 63	25+1	24,900	24,900	23,900	6,000
20 ก.พ. 63	25 ก.พ. 63	25+1	25,900	25,900	24,900	6,000
26 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	25+1	25,900	25,900	24,900	6,000

อัตราค่าบริการรวม

- ✓ ตัวเครื่องบินชั้นทัศน اجرไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว
- ✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
- ✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
- ✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ✓ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
- ✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
- ✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คู่คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

- ✓ ภาษีน้ำมันและภาษีตัวทุกคน(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม

- × ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- × ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- × ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- × ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- × ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISA และค่าดำเนินการ 1,300 บาท (เป็นแบบ DOUBLE ENTRY เข้า-ออกได้ 2 ครั้ง และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน)
- × ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
- × ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสันทิใจของทุกท่านคะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปคะ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :

- **กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า** ก่อนการเดินทาง **พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท** ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :

- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด **ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**
- ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทั้งหมด
- ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
- ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

- คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
- กรณีที่ท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครื่องบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
- กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง

- สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
- รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย นำรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว มาสแกนคู่กับ PASSPORT เต็ม 2 หน้า จำนวน 1 ไฟล์ และ ไฟล์รูปเดี่ยว จำนวน 1 ไฟล์
- กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมียินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย
- กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสำเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
- กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สแกนคู่กับ Passport เต็ม 2 หน้า



หมายเหตุ : สแกนสีเท่านั้น

****เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น****

****ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี****

รายละเอียดเพิ่มเติม

- บริษัทฯมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อกบฏ หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ตัวเครื่องบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องกำรันมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

- ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่ การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธ การเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่าน โดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำ พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
- กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด อายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

****กรุณากรอกข้อมูลสำคัญสำหรับกรอกรีวิวออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ****

**** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง****

ข้อมูลสำคัญสำหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์

****กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า****

***** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ*****

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION)

คำนำหน้า: นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง

TITLE: MR MRS MS MSTR MISS

ชื่อ/ NAME:..... นามสกุล/SURNAME:..... (ตามหน้าพาสปอร์ต)

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS : แต่งงาน/ MARRIED โสด/ UN MARRIED หย่าร้าง/DIVORCE

ศาสนา/ RELIGION :

ที่อยู่/ ADDRESS : หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... หมู่บ้าน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เบอร์มือถือ..... อีเมลล์.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... หมู่บ้าน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เบอร์มือถือ..... อีเมลล์.....

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION)

ชื่อ/นามสกุลบิดา : สัญชาติ สถานที่เกิด.....

FATHER'S NAME / SURNAME NATIONALITY PLACE OF BIRTH

ชื่อ/นามสกุลมารดา : สัญชาติ สถานที่เกิด.....

MOTHER'S NAME / SURNAME NATIONALITY PLACE OF BIRTH

ชื่อสามี/ภรรยา: สัญชาติ สถานที่เกิด.....

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND NATIONALITY PLACE OF BIRTH

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION)

.....

ประวัติการทำงาน (PROFESSION INFORMATION)

อาชีพ / OCCUPATION:

ชื่อบริษัท / EMPLOYER'S NAME :

เบอร์โทรศัพท์ต่อ+แฟกซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX:

ที่อยู่/ ADDRESS : หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... หมู่บ้าน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

*โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ดูจากแสดมปีเข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลัก) (**สำคัญมาก)

.....

.....
*ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศอินเดียหรือไม่..... ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า.....
วันที่ออกวีซ่า..... สถานที่ออกวีซ่า..... ประเภทวีซ่าที่ได้รับ.....

ข้อมูลของบริษัทที่เชิญในอินเดีย (กรณีวีซ่าธุรกิจ)

ชื่อบริษัท / EMPLOYER'S NAME :

ที่อยู่/ ADDRESS : หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... หมู่บ้าน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
เบอร์โทรศัพท์ต่อ+แฟกซ์/ PHONE NUMBER+FAX:.....
อีเมลล์/E-MAIL :

ข้อมูลที่พักที่อินเดีย / โรงแรม

ชื่อโรงแรม / HOTEL NAME :

ที่อยู่/ ADDRESS : หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... หมู่บ้าน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
เบอร์โทรศัพท์ต่อ+แฟกซ์/ PHONE NUMBER+FAX:

อีเมลล์/E-MAIL :

ชื่อ/นามสกุล ผู้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ).....

ที่อยู่/ ADDRESS : หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... หมู่บ้าน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
เบอร์โทรศัพท์ต่อ/ PHONE NUMBER :